

TÍCH CỰC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN PHỤ NỮ

NGÔ THUYỀN.

Phụ nữ Thanh - hóa vốn có truyền thống cần cù lao động và đấu tranh anh dũng. Qua các thời kỳ cách mạng, đặc biệt là từ khi có Đảng lãnh đạo đến nay, phụ nữ Thanh - hóa luôn luôn hăng hái tham gia cách mạng. Trong thời gian nước ta bị bọn thực dân Pháp thống trị, hàng trăm chị em đã tham gia hoạt động trong các tổ chức bí mật hoặc nuôi nấng, bảo vệ cán bộ cách mạng. Nhiều chị em bị tra tấn, đánh đập rất dã man. Nhưng vẫn một lòng, một dạ trung thành với Đảng và kiên quyết đấu tranh vạch mặt bọn cướp nước và bán nước, góp phần tích cực vào việc xây dựng, bảo vệ và phát triển cơ sở đảng, nhất là ở nông thôn.

Từ sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, phong trào phụ nữ trong tỉnh ngày càng phát triển rộng rãi, nhất là trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, phụ nữ Thanh - hóa đã là một lực lượng hết sức to lớn, đảm đương mọi công việc ở hậu phương và hăng hái tham gia phục vụ tiền tuyến. Hàng vạn phụ nữ đã tham gia dân quân tự vệ, đi dân công phục vụ các chiến dịch. Nhiều chị em đã xung phong ra trận hỏa tuyến phục vụ chiến đấu. Sau khi hòa bình được lập lại, chị em hăng hái tham gia sản xuất và xây dựng, đấu tranh quyết liệt đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến ở nông thôn, thực hiện cải cách ruộng đất thắng lợi.

Trong phong trào xây dựng và củng cố hợp tác xã, đẩy mạnh sản xuất, sẵn có truyền thống đấu tranh cách mạng cao và tinh thần cần cù lao động, đảm đương mọi công việc, chị em phụ nữ Thanh - hóa đã tham gia rất nhiệt tình. Phần rất lớn chị em, là những người đóng vai trò quyết định trong gia đình, đã tự nguyện đi vào con đường làm ăn tập thể, và hết lòng hết sức xây dựng cho hợp tác xã và ngày càng vững mạnh.

Trong chiến đấu chống Mỹ hiện nay, rất nhiều chị em, nhất là nữ thanh niên, đã tỏ ra dũng cảm, ngoan cường, hy sinh, tận tụy.

Từ trong thực tế sản xuất và chiến đấu, đảng bộ Thanh - hóa đã lựa chọn được những người ưu tú, tích cực nhất đưa vào Đảng, nhất là trong thời kỳ cải cách ruộng đất đã phát triển thêm được một số đảng viên, phụ nữ và mạnh dạn đề bạt chị em vào các cấp lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở. Nhiều chị em đã đảm đang được những việc lớn như bí thư chi bộ, chủ tịch ủy ban hành chính xã Phong trào trong tỉnh có những chuyển biến tốt.

Nhưng do đa số cán bộ đảng viên nam giới chưa nhận rõ vai trò cách mạng của phụ nữ, mà chủ yếu là tư tưởng phong kiến coi thường phụ nữ, chưa thông cảm hết những khó khăn của chị em, nên thiếu tận tình giúp đỡ chị em tiến bộ, thậm chí còn đả kích, chê bai, làm cho nhiều chị em vốn đã có tư tưởng tự ti, càng tiêu cực, chán nản. Vì vậy, việc phát triển đảng viên phụ nữ vẫn tiến hành một cách chậm chạp; đội ngũ cán bộ phụ nữ không được tăng cường, trái lại có nơi, có lúc bị giảm sút.

Trước tình hình đó, Trung ương Đảng đã nhiều lần nhắc nhở Thanh - hóa phải có một quyết tâm lớn phát động cho được phong trào phụ nữ thì mới có thể có cao trào cách mạng trong tỉnh. Đảng bộ chúng tôi ra sức phấn đấu để sửa chữa khuyết điểm đó, mạnh dạn bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo cán bộ phụ nữ và tiếp tục phát triển Đảng trong phụ nữ, nhất là từ khi có chủ trương phát triển đảng viên mới của Trung ương và từ sau Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ sáu đến nay, tình hình đã có những chuyển biến mới.

Tỷ lệ đảng viên phụ nữ trong số đảng viên mới kết nạp qua các năm được nâng lên rõ rệt. Năm 1963 là 17,9%, năm 1964 là 21,9%, 6 tháng đầu năm 1965 lên 31,4%, trong đó số rất lớn là nữ thanh niên. Do đó, số lượng đảng viên phụ nữ trong đảng bộ từ 9% (năm 1963) nay đã nâng lên 13%, riêng nữ đảng viên thanh niên chiếm 8,4%.

Đảng bộ huyện Thọ - xuân đã đưa tỷ lệ nữ đảng viên từ 6,2% lên 16,7%, huyện Yên - định từ 10,2% lên 21,3%. Riêng huyện Yên - định đã có 7 xã, 7 chi bộ hiện nay có 30% đảng viên là phụ nữ. Một số chi bộ đã

nâng tỷ lệ nữ đảng viên lên 40% như Đông - phương - hồng (Thọ - xuân). Nam - bằng (Thiệu - hóa), có chi bộ đến 66% như Độ - thôn (Hà - trung) v.v..

Số đảng viên phụ nữ tham gia các cấp lãnh đạo cũng ngày càng nhiều. Trong các ban chi ủy, từ chỗ có 3%, nay lên 9%; trong các đảng ủy từ 5,6%, nay lên 8%; trong các huyện ủy từ 8,5% nay có 13%. Trong hội đồng nhân dân xã, huyện, tỉnh đã có trên 30% phụ nữ tham gia. Ngoài ra, còn có 3.917 phụ nữ làm đội trưởng, đội phó, 223 phụ nữ làm phó chủ nhiệm, 138 phụ nữ làm chủ nhiệm, 7.217 phụ nữ là cán bộ trung sơ cấp kỹ thuật nông nghiệp, 277 nữ y sĩ, gần 1.000 nữ giáo viên các cấp ...

Kết quả của công tác phát triển Đảng trong phụ nữ nhất là nữ thanh niên ở Thanh - hóa trong thời gian vừa qua đã làm cho sức chiến đấu của đảng bộ cơ sở ngày càng vững mạnh hơn, làm cho mối liên hệ giữa Đảng và lực lượng quần chúng phụ nữ đông đảo ngày càng chặt chẽ hơn.

Thực tế vừa qua ở đảng bộ chúng tôi đã chỉ ra rất rõ, ở nơi nào làm tốt công tác phát triển đảng viên phụ nữ, tập hợp được những phân tử xuất sắc trong sản xuất và chiến đấu, thì ở nơi đó phong trào có chuyển biến tốt; nhất là những nơi nào chú ý đến việc kết nạp lực lượng trẻ nói chung và nữ thanh niên nói riêng, thì ở đó có chuyển biến rõ rệt hơn. Biểu hiện nổi lên là các chi bộ Đông - phương - hồng, Nam - bằng, Độ - thôn v.v... tỷ lệ nữ đảng viên chiếm từ 40% đến 66% trong tổng số đảng viên, và chiếm đa số trong chi ủy, trong các cán bộ hợp tác xã. Các chi bộ đó đều là chi bộ "bốn tốt", hợp tác xã tiên tiến, thanh niên, : "bốn tốt", phụ nữ "năm tốt", dân quân 'tiên tiến" và "quyết thắng". Có thể nói, bất kỳ một chi bộ nào, dù là ở nông thôn hay thành thị, miền xuôi hay miền ngược, nếu làm tốt việc phát triển đảng viên phụ nữ, nhất là nữ thanh niên, thì các chi bộ đó đều phát động được lực lượng đông đảo phụ nữ tham gia mọi hoạt động cách mạng, và các mặt công tác sản xuất, chiến đấu đều có những chuyển biến tốt.

Những thắng lợi nói trên chính là kết quả của quá trình thực hiện đường lối, phương châm phát triển Đảng của Trung ương, là kết quả của quá trình nâng cao nhận thức tư tưởng và lập trường giai cấp cho cán bộ, đảng viên; đồng thời, cũng là kết quả của sự kiên trì chống tư tưởng phong kiến, lạc hậu, thành kiến, hẹp hòi, coi thường phụ nữ trong đảng bộ chúng tôi.

Tuy nhiên, trong công tác phát triển đảng viên phụ nữ, chúng tôi cũng còn những khuyết điểm, nhược điểm:

Việc kết nạp đảng viên phụ nữ tuy có tiến bộ nhưng chưa mạnh, chưa đều. Chỉ nhìn đơn giản về mặt số lượng, cũng đã thấy tỷ lệ đảng viên phụ nữ chiếm 13% trong tổng số đảng viên và nữ đảng viên thanh niên chiếm 8,4% là quá ít. Những phụ nữ tích cực, tiên tiến xuất hiện khá nhiều trong sản xuất và chiến đấu, nhưng việc bồi dưỡng, giáo dục, giác ngộ và tuyển lựa họ vào Đảng thì làm còn ít và chậm, thậm chí đến nay vẫn còn một số chi bộ chưa có đảng viên phụ nữ. Mới tính trong 4 huyện (Đông - sơn, Thiệu - hóa, Thọ - xuân, Yên - định), đã có 33 chi bộ chưa có nữ đảng viên. Đáng chú ý là có nhiều chi bộ tuy có chú ý phát triển đảng viên phụ nữ, nhưng việc bồi dưỡng giáo dục làm chưa tốt, nên vai trò, tác dụng của đảng viên phụ nữ chưa được phát huy đúng mức. Vì vậy, ở một số lớn đảng bộ cơ sở, lực lượng trẻ còn quá ít, số đảng viên nhiều tuổi chiếm tỷ lệ khá cao, mặc dù số lớn đảng viên đó đều có những cố gắng, tiến bộ, song trước đòi hỏi của tình hình mới, các đồng chí đó đã tỏ ra theo không kịp.

Sở dĩ có những khuyết điểm trên, tuy về khách quan là do có những khó khăn nhất định, vì hậu quả của nền kinh tế cũ để lại, số chị em, nhất là chị em đông con, gia đình nghèo túng bị công việc nội trợ ràng buộc, trong chị em lại sẵn có tư tưởng tự ti, nên chưa mạnh dạn vươn lên đảm nhận những công việc lãnh đạo khó khăn, vì vậy khả năng cách mạng của phụ nữ còn bị hạn chế, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do nhiều cán bộ,

đảng viên chúng ta chưa có một nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc về vai trò và vị trí của lực lượng phụ nữ trong cách mạng, chưa tiếp thu đầy đủ và kiên quyết chấp hành chủ trương phát triển đảng viên phụ nữ của Trung ương. Tư tưởng phong kiến, bảo thủ, lạc hậu, thành kiến, hẹp hòi, khinh thường phụ nữ trong đảng bộ chúng tôi còn khá nặng nề. Một số đồng chí nam giới còn có ý nghĩa cho rằng đảng viên phụ nữ chẳng qua cũng chỉ có tác dụng nhất thời, có chồng có con rồi thì "hết đảng viên, hết hoạt động". Có đồng chí nói: "Son như bọ tở chả đến đâu, chứ con cái như chòm sung thì làm ăn nên trò trống gì?". Một số đồng chí còn miệt thị, cho rằng chỉ có mình "mới làm nên chuyện". Có đồng chí nói: Bầu ai thì bầu chứ bầu phụ nữ làm chủ tịch, làm bí thư thì không chịu được". Thậm chí, có nơi còn một số đồng chí còn có tư tưởng, "ăn trên ngồi trốc", tất cả mọi việc trong gia đình đều phó mặc cho phụ nữ. Có đồng chí chi ủy viên gần đây còn phát biểu: "Vì Đảng, vì dân mà tôi hoạt động, chứ không hai bà nhà tôi (ý nói hai người vợ mình) nuôi tôi cùng đủ sung sướng chán". Tệ hơn nữa là đến nay vẫn còn một số ít đảng viên chửi bới, đánh đập vợ, ngăn cản vợ tham gia các hoạt động ngoài xã hội.

Những tư tưởng lệch lạc nói trên hiện đang là trở ngại cho công tác vận động phụ nữ và việc thực hiện chủ trương phát triển đảng viên phụ nữ trở ngại cho việc củng cố tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Thực tế vừa qua, ở những nơi nào còn có những tư tưởng trên thì việc phát triển đảng viên phụ nữ rất kém, nhất là phát triển vào nữ thanh niên lại càng khó khăn, mà cũng chính ở các nơi này hợp tác xã và sản xuất bị trì trệ.

* *
*

Để khắc phục những khuyết điểm nói trên và để nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ thị của Trung ương Đảng về việc phát triển đảng viên phụ nữ, hướng phấn đấu của chúng tôi là tích cực phát triển nữ đảng viên trẻ tuổi, hướng vào những phần tử tích cực, tiên tiến xuất hiện trong sản xuất

và chiến đấu. Mức phấn đấu thì càng nhiều càng tốt, để nhằm tăng thêm sức chiến đấu cho đảng bộ, tăng cường tính tiên phong và tính giai cấp, làm cho đảng bộ thực sự vững mạnh. Đương nhiên, trong quá trình phát triển phải quán triệt đường lối, phương châm xây dựng Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc, thủ tục đã quy định trong điều lệ, nhằm bảo đảm đưa vào Đảng những phần tử thật sự ưu tú, tiêu biểu cho phong trào và liên hệ mật thiết với quần chúng.

Thực hiện phương hướng trên, rút kinh nghiệm của các năm vừa qua, chúng tôi thấy cần giải quyết thật tốt mấy vấn đề sau đây:

I - Trước hết, cần phải làm cho cán bộ đảng viên nhận thức đầy đủ, vị trí, vai trò của phụ nữ trong cách mạng. Mỗi cán bộ đảng viên phải đứng vững trên lập trường, quan điểm của giai cấp công nhân, đề cao trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ, luôn luôn chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ phụ nữ và vận động phụ nữ hăng hái tham gia cách mạng. Trong lực lượng phụ nữ, thì nữ thanh niên có một vai trò hết sức quan trọng, nhất là trong tình hình hiện nay, số rất lớn nam giới được huy động đi phục vụ quốc phòng và chiến đấu, lực lượng sản xuất ở hậu phương chủ yếu là phụ nữ, mà thanh nữ là lớp người khỏe mạnh, có trình độ văn hóa, có nhiệt tình cách mạng, hăng say trong lao động sản xuất và dũng cảm trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, để tiếp thu khoa học kỹ thuật; họ là lực lượng nòng cốt ở hậu phương. Nếu không nắm vững lực lượng đó, thì không thể hoàn thành được những nhiệm vụ cách mạng ngày càng nặng nề lớn lao, không thể phát động được cao trào cách mạng trong quần chúng nhân dân.

Đi đôi với việc giáo dục, nâng cao nhận thức, cần phải kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng phong kiến, bảo thủ lạc hậu, thành kiến hẹp hòi, coi thường phụ nữ, coi thường lớp trẻ, trước hết là trong các cấp ủy đảng, nhất là cấp cơ sở, trong các đảng viên nam giới và đảng viên nhiều tuổi, bằng những hình thức phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt đảng.

Chúng tôi dự định tiến hành tổng kết sự hoạt động của phụ nữ trong hai mặt chủ yếu là sản xuất và chiến đấu, tìm những điển hình tốt của tập thể và cá nhân, để giáo dục động viên cổ vũ phong trào "ba đảm đang", và phong trào chung trong tỉnh. Những điển hình bằng người thật, việc thật đó sẽ có tác dụng thuyết phục lớn đối với cán bộ, đảng viên nam giới, mặt khác phát động phụ nữ tham gia đấu tranh chống các tư tưởng tự ti và tư tưởng coi khinh phụ nữ... Chúng tôi sẽ cố gắng trong một thời gian ngắn giải quyết tốt những tư tưởng lệch lạc trên, bảo đảm cho việc thực hiện chủ trương phát triển đảng viên phụ nữ được tiến hành thuận lợi.

2 - Trên cơ sở giải quyết tốt nhận thức và tư tưởng, chúng tôi sẽ chỉ đạo chặt chẽ và mạnh dạn phát triển nhiều đảng viên đề bạt những nữ đảng viên xuất sắc tham gia vào các cấp lãnh đạo, tham gia quản lý kinh tế, quản lý kỹ thuật với tỷ lệ cao. Tích cực tổ chức cho nữ thanh niên đi học ở các trường Đoàn để bồi dưỡng thêm cho họ về trình độ chính trị, văn hóa, kỹ thuật và bồi dưỡng để trở thành đoàn viên ưu tú, những đối tượng kết nạp vào Đảng. Chúng tôi còn đang nghiên cứu một chương trình khá to lớn đào tạo lực lượng phụ nữ trẻ ngay từ trong các trường cấp hai, và khi đã học hết cấp hai hoặc cấp ba thì họ đã trở thành những đoàn viên ưu tú, có kiến thức văn hóa và khoa học kỹ thuật để có thể áp dụng trong sản xuất, đời sống và trong chiến đấu.

3 - Chúng tôi sẽ quan tâm đúng mức hơn nữa đến việc chấp hành các chính sách, chế độ đối với phụ nữ, coi trọng việc củng cố tổ chức phụ nữ và phát động tư tưởng trong gia đình để kịp thời giải quyết những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tham gia mọi hoạt động xã hội. Trong việc chấp hành các chính sách chế độ, thì cần chú ý giải quyết tốt các vấn đề như: công điểm trong lao động hở hợp tác xã, lương bổng trong các cơ quan xí nghiệp; các công tác phúc lợi tập thể như nhà hộ sinh, nhà giữ trẻ, lớp mẫu giáo v.v... ; về chấp hành đầy đủ luật hôn nhân và gia đình v.v... Đó là những việc làm không phải chỉ vì lợi ích của phụ

nữ mà còn vì lợi ích chung của xã hội, vì nhiệm vụ của Đảng ta đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ.

Mạnh dạn phát triển đảng viên phụ nữ, nhất là nữ thanh niên trong tình hình hiện nay đang trở thành một vấn đề hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Chúng tôi sẽ đề cao trách nhiệm của mình và quyết tâm thực hiện tốt công tác này để góp phần tích cực vào việc xây dựng chi bộ "bốn tốt", tăng cường sức chiến đấu mới của đảng bộ.